

ขงโละสอบเข้มหลั้ยใช้ค้ดออกแทน

นำเสนอเมื่อ : 31 พ.ค. 2559

กสพท.-ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสานเสียงเสนอ
โละระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เปิดให้เด็กเขาเรียนตามชอบ
เรียนไม่ได้ค้ดออก หลังพบแยงกันเขาเรียน จนมีทุจริตปลอมเอกสารคะแนน

วันนี้ (30 พ.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการเสวนาเรื่อง
“ระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย” โดย รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์
กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าววว่า
ระบบการคัดเลือกเข้าสูสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นความคาดหวังของนักเรียน และผู้ปกครอง
ที่อยากได้เขาเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้รับใบปริญญาบัตรในสาขาวิชายอดนิยม
จนทำให้เกิดการปลอมเอกสารเพื่อให้ได้เขาเรียน เช่น เมื่อเร็ว ๆ นี้
มีนักเรียนปลอมใบคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา หรือ CU-TEP
เพื่อใช้ในการสอบรับตรงของจุฬาฯ จึงขอเตือนนักเรียนว่าไม่ควรทุจริต หรือปลอมเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะในที่สุดก็ต้องถูกตรวจสอบได้อยู่ดี

“ส่วนตัวมองว่าการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนั้นเป็นเครื่องมือ
เพื่อจัดกลุ่มคนไปพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานความถนัด คัดคนที่พัฒนาได้เร็ว ดี และตรงสาขา
เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ แต่ลำพังการสอบคัดเลือกอย่างเดียวคงพัฒนาการศึกษาของชาติทั้งหมดไม่ได้
จึงอยากเสนอให้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเข้าสูสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ไม่ต้องมีการสอบเขา
โดยใครอยากเขาเรียนอะไรก็ให้มาเรียน เมื่อเรียนไม่ได้ก็ให้ออกไป ซึ่งหลายคนอาจมองว่าทำให้เกิดการสูญเปล่า
แต่ก็น่าจะลองดู เพราะวิธีนี้เป็นการให้โอกาส ให้ความเสมอภาคกับทุกคน และทำให้ได้คนที่มีความสามารถ
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตองมาหารือกัน เพราะมีข้อจำกัดหลายเรื่อง “รศ.พญ.นันทนา กล่าว

ด้าน ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) กล่าวว่า
การสอบของ กสพท.ในปีการศึกษา 2559 ก็พบการทุจริต โดยมีการปลอมเอกสารคะแนนสอบของ กสพท. แต่
กสพท. ตรวจพบก่อน เพราะเป็นเอกสารคะแนนที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลคะแนนที่มีอยู่
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นถือว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสาร
ก็จะแจ้งรายชื่อของผู้ทำผิดรายนี้ให้สถาบันการศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม กสพท. รับทราบไว้
และจะหาวิธีการป้องกันการทุจริตในปี 2560 อย่างไรก็ตามในเมื่อพบว่าการสอบคัดเลือกแบบเดิมๆมีปัญหา
แยงกันเขาเรียน เพราะสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการเขามาเรียนจนเกิดการทุจริต
เราน่าจะลองมาใช้วิธีการคัดเลือกใหม่ โดยการคัดเลือกออกแทนการสอบเขา คือ
ให้เขามาเรียนทั้งหมดแล้วมาคัดกรองใครเรียนได้ก็เรียน เรียนไม่ได้ก็ออกไป.

ที่มา [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:24 น.](#)